



TẬP ĐOÀN SAO ĐỎ

TĂNG TỐC VÀ MỞ RỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2022

Theo đánh giá của ông Nguyễn Thành Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ, năm 2022 là năm mà các chính sách phục hồi kinh tế trong nước và nhiều nước trên thế giới được ban hành cũng như đẩy mạnh thực hiện. Đây là động lực quan trọng để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, kết nối lại các chuỗi cung cầu. Nhờ đó, dòng vốn đầu tư sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, những bất ổn về địa chính trị trên thế giới sẽ tác động nhiều đến quyết định đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn. Xu hướng lựa chọn khu vực Đông Nam Á - nơi ít có những biến động về chính trị, xung đột quốc tế (trong đó có Việt Nam) tiếp tục diễn ra mạnh mẽ.

Mặt khác, hiệu quả từ các chuyển công tác của lãnh đạo nhà nước thực hiện trong những tháng cuối năm 2021 sang các nước ở châu Âu, Nhật Bản, Ấn Độ... đã kết nối, đồng thời chứng kiến những ký kết ghi nhớ đầu tư của các doanh nghiệp tại các quốc gia này vào Việt Nam. Cùng với chính sách mở cửa đón du khách nước ngoài từ 15/3 vừa qua, ông Phương đánh giá việc giao thương, đi lại giữa Việt Nam với quốc tế

Ghi dấu mốc 20 năm xây dựng và phát triển (26/12/2002 - 26/12/2022), đồng thời tạo xung lực cho chặng đường phát triển mới, Tập đoàn Sao Đỏ có nhiều kế hoạch mở rộng kinh doanh ngay trong năm 2022.

trong năm 2022 sẽ được thông suốt. Các dòng vốn đầu tư FDI tiếp tục hướng đến và ở lại Việt Nam, nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt.

"Tập đoàn Sao Đỏ, được thành lập từ năm 2002, hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô tài sản, nguồn vốn, doanh thu nghìn tỷ đồng. Chúng tôi đã khẳng định được thương hiệu và uy tín bằng việc lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho chất lượng dịch vụ, sản phẩm của mình", ông Phương khẳng định.

Thời điểm hiện tại, đầu tư các dự án xanh - thân thiện với môi trường, kinh doanh bất động sản, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp - cảng biển và dịch vụ logistics... là những lĩnh vực mũi nhọn của tập đoàn.

Trong đó, khu công nghiệp Nam Đình Vũ được bắt đầu xây dựng từ năm 2009. Tại thời điểm đó, ở Hải Phòng, các dự án lấn biển khá mới mẻ. "Với tư duy, thành phố Hải Phòng là thành phố cảng biển - công nghiệp cho nên phải tiến ra biển, làm sao xây dựng được khu cảng biển, khu công nghiệp thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với chi phí thấp nhất, chúng tôi đã quyết định đầu tư khu công nghiệp Nam Đình Vũ", ông Phương kể.

Đồng thời, việc xây dựng và phát triển khu công nghiệp lấn biển sẽ không ảnh hưởng đến an sinh - xã hội, cuộc sống của người dân mà còn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục vạn lao động. Khu công nghiệp lấn biển Nam Đình Vũ được hình thành và đã trở thành điểm sáng đầu tư của thành phố Hải Phòng bởi các lợi thế riêng có. Không chỉ chuẩn bị hạ tầng tốt, chất lượng dịch vụ của khu công nghiệp Nam Đình Vũ cũng được đối tác đánh giá cao thông qua chính sách hỗ trợ "một đầu mỗi" mà Tập đoàn Sao Đỏ đang thực hiện.

Trong năm 2022 này, để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư mới, tập đoàn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng và đầu tư san lấp 200 ha phía Nam của khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Tập đoàn Sao Đỏ và Tập đoàn Gemadept cũng đang gấp rút đầu tư giai đoạn 2 cảng Nam Đình Vũ. Giai đoạn 2 của cảng được đưa vào hoạt động sẽ tiếp tục phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh của khu công nghiệp là cảng biển và logistics, bởi đây chính là điểm được các nhà đầu tư



KCN Nam Đình Vũ - Hạ tầng hiện đại- đồng bộ



đánh giá cao khi tìm hiểu đầu tư và đưa ra đánh giá giữa nhiều địa phương tại miền Bắc.

Cùng với đó, tập đoàn cũng đã định hướng phát triển khu công nghiệp Nam Đình Vũ thành khu công nghiệp xanh - thân thiện với môi trường. Tập đoàn Sao Đỏ đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Shire Oak International để phát triển dự án năng lượng tái tạo điện mặt trời áp mái với mục tiêu bảo vệ môi trường, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được sử dụng nguồn năng lượng sạch.



KCN Nam Đình Vũ giai đoạn 2 tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Trong đầu tháng 2/2022, dự án xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học PBAT của Tập đoàn An Phát Holdings cũng được khởi công. An Phát Holdings đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công nguyên liệu và sản phẩm nhựa sinh học phân hủy hoàn toàn, đồng thời đại diện cho Việt Nam ghi tên vào mạng lưới nguyên liệu xanh thế giới.

“Việc tăng sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư không chỉ trông vào lợi thế sẵn có hoặc các tiện ích chúng tôi đã xây dựng được. Trong từng thời kỳ, khẩu vị nhà đầu tư sẽ có những thay đổi. Để đón dòng vốn mới trong giai đoạn hiện nay, Sao Đỏ đang tập trung thiết kế những sản phẩm “may đo” phù hợp với thị trường, đặc biệt là nhà xưởng xây sẵn”, ông Phương cho biết.

Hiện tập đoàn hợp tác với các doanh nghiệp lớn như BW, SLP... để phát triển dòng sản phẩm nhà xưởng xây sẵn tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Năm 2022 này, đơn vị cũng sẽ mở rộng hơn mảng kinh doanh bất động sản với các dự án mới. Với những kỳ vọng về dòng vốn đầu tư mới cùng với các kế hoạch mở rộng kinh doanh, trong năm 2022 này, Tập đoàn Sao Đỏ đặt mục tiêu tăng trưởng 20% so với năm 2021.

“Đây cũng là mức tăng trưởng ấn tượng để chào mừng sinh nhật tuổi 20, Tập đoàn Sao Đỏ - 20 năm hội tụ và tự hào”, đại diện tập đoàn khẳng định./

Đình Long

Trường cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng là trường cao đẳng ngoài công lập được đầu xây dựng bằng nguồn lực của các nhà sáng lập là những nhà giáo ưu tú, có nhiều năm gắn bó tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng, quản lý và tuyển sinh nhưng các thể hệ lãnh đạo của nhà trường rất quyết tâm nỗ lực hết mình để duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, nhu cầu của người học và yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp có nhiều thay đổi. Về phía người học, một bộ phận không nhỏ học sinh và phụ huynh vẫn có tâm lý muốn học đại học tại đô thị lớn, trong khi về phía người sử dụng lao động, họ không chỉ đòi hỏi người lao động phải có tay nghề, chuyên môn tốt mà còn có tác phong công nghiệp, khả năng làm việc nhóm....

Để tồn tại và phát triển trong tình hình mới, Ban Lãnh đạo nhà trường đã xác định nhiệm vụ then chốt nhất là nâng cao chất lượng đào tạo và thước đo chính xác nhất cho chất lượng chính là sự phản hồi, đánh giá của doanh nghiệp. Hiện nay, về cơ sở vật chất, hiện Nhà trường có 02 cơ sở, bao gồm cơ sở 01 (khu B) tại số 70 Mạc Quyết - Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng, rộng hơn 1 hecta. Đây là trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên, được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ đào tạo cho các nghề đi biển như: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu biển; và cơ sở 2 (khu C) ở số 196/143 Trường Chinh - Kiến An - Hải Phòng có diện tích hơn 5 hecta. Đây là trung tâm đào tạo các ngành trên bờ và kinh tế như Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin, Kinh tế... tại đây, trường xây dựng theo mô hình Trường hiện đại, xanh sạch đẹp với đầy đủ tiện nghi.

Bên cạnh cơ sở vật chất, các trang bị phục vụ giảng dạy và thực hành được ban Lãnh đạo nhà trường đầu tư mua sắm và thường xuyên được đổi mới cho phù hợp với thực tiễn hoạt động tại các đơn vị doanh nghiệp bên ngoài. Cùng với đó, lãnh đạo nhà trường cũng phát động các phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo các thiết bị thực hành tự làm trong các khoa, phòng nhằm phát huy năng lực của đội ngũ giáo viên trong toàn trường. Đến nay, Trường có các sản phẩm tham gia và đạt giải trong nhiều kỳ hội thi thiết bị đào tạo tự làm các cấp từ thành phố đến quốc gia (các năm 2013, 2016, 2019).

Một trong thế mạnh của Trường cao đẳng Bách Nghệ đó là đội ngũ cán bộ giáo viên, nghiên cứu và quản lý bao gồm hơn 100 người có trình độ và kinh nghiệm. Trong đó, nhiều nhà giáo có học hàm Giáo sư, học vị tiến sĩ từng nhiều năm làm việc ở các trường đại học, cao đẳng lớn trong khu vực ở các vị trí lãnh đạo như hiệu trưởng, trưởng khoa, hiện đang làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường. Ngoài ra, Trường còn có các giáo viên là thuyền trưởng, máy trưởng, thợ bậc cao có kỹ năng giảng dạy, kinh nghiệm thực tiễn và chuyên môn cao.